

Việc sử dụng các dịch vụ 3G, 4G hiện nay là nhu cầu phổ biến và là mối quan tâm của rất nhiều người. Đây là các dịch vụ internet dành cho di động để các bạn dễ dàng kết nối mạng mọi lúc, mọi nơi. Có 3 nhà mạng phổ biến nhất hiện nay mà mọi người thường hay sử dụng là Viettel, Vina và Mobi. Cách thức đăng ký, cú pháp đăng ký mạng 3G, 4G của các nhà mạng này cũng khác nhau. Vì thế khi có nhu cầu đăng ký các bạn có thể tham khảo trước tài liệu này để soạn theo cú pháp đăng ký cho chính xác.

Bên cạnh đó, các cú pháp đăng ký 3G, 4G đều rất đơn giản và dễ nhớ. Tuy nhiên với mỗi nhà mạng lại có rất nhiều các gói cước đăng ký Internet khác nhau, mỗi gói cước lại có cú pháp riêng. Chính vì vậy việc tìm hiểu về tất cả các gói cước và tiến hành đăng ký cho chính xác là rất quan trọng để các bạn không bỏ lỡ tất cả các ưu đãi. Các thông tin này hy vọng sẽ hữu ích dành cho tất cả mọi người khi có nhu cầu đăng ký sử dụng mạng 3G, 4G của mạng Viettel, Mobi, Vina.

### TOOGR HỌ P CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ 3G, 4G CÁC NHÀ MẠNG.

#### Đăng Ký 3G Viettel.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng 3G, hiện nay Viettel đã cung cấp dịch vụ 3G cho tất cả các thuê bao có trước trước và trở sau. Với các gói cước ưu đãi lớn từ nhà mạng, việc đăng ký 3G Viettel giúp bạn thoải mái lướt web, xem phim, nghe nhạc, trò chuyện cùng bạn bè. Vì vậy, ngay từ bây giờ bạn có thể [đăng ký 3G Viettel](#) để có thể cao tốc thông tin tốc độ truy cập 3G vượt trội từ nhà mạng Quân đội này.



tên\_gói\_cước  
gửi  
191

## Đăng Ký 3G Vina.

Theo mô hình thuê bao sẵn áp dụng gói cước 3G M0 của Vinaphone với cước phí 75đ/50kb. Tuy nhiên nếu dùng nhiều và bạn sẽ phải trả tiền cước phí rất cao khi sử dụng nhiều, để tiết kiệm bạn nên đăng ký 3G Vinaphone với các gói cước trả phí khi truy cập internet, tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn đăng ký những gói cước khác nhau để có thể lướt web, Facebook, Youtube... một cách hiệu quả. Cách [đăng ký 3G Vina](#) khá dễ dàng khi chỉ với cú pháp đơn giản thông qua tổng đài 888 bạn đã có thể cho ngay cho mình một gói cước 3G phù hợp để sử dụng.



## Đăng Ký 3G Mobi.

Cũng tương tự như các nhà mạng khác, theo mô hình thuê bao Mobifone sẵn có các mô hình gói 3G M0 với giá khá đắt 1.500đ/MB rất dễ gây phát sinh chi phí cao khi sử dụng. Chính vì vậy nếu có nhu cầu sử dụng 3G thông thường xuyên, bạn nên [đăng ký 3G Mobi](#) theo các gói nhà mạng cung cấp, tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn sẽ chọn phiên bản nào cho mình cách đăng ký 3G Mobi phù hợp, tiết kiệm để tránh chi phí phát sinh.

**mobifone**  
**DK Tên Gói Cuộc**  
**gửi 999**



[http://www.viettel.com.vn](#)